



## CTY MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA

Mật Ong Dược Liệu Khuyết Diệp BioACTIVE Được Úc Chứng Nhận

# VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Mật Ong Rừng Australia được thành lập bởi Tim Nguyen tại Victoria, Úc vào năm 2017. Tim đến từ một gia đình có nhiều thế hệ kinh nghiệm y khoa đa dạng trong nhiều lĩnh vực y học, bao gồm cả y học phương Tây và phương Đông. Với kinh nghiệm là một người chăn nuôi ong giàu kinh nghiệm và sự đóng góp từ gia đình, Tim nhận ra những lợi ích y tế đáng kinh ngạc và khả năng chữa lành xuất sắc của mật ong hoa cây bạch đàn tự nhiên tươi sống.

Qua nhiều năm kiểm tra và thử nghiệm cẩn thận, Công ty Mật Ong Rừng đã hoàn thiện quy trình đặc biệt nhằm mục tiêu ba loại cây bạch đàn bản địa của Úc. Ba loại cây đặc thù này cho ra mật ong chất lượng tuyệt vời, với mức độ tác dụng y tế cao nhất.

Đội ngũ các chuyên gia chăn nuôi ong của chúng tôi, với kinh nghiệm chung hơn 40 năm, quản lý các tổ ong để đảm bảo ong lấy mật từ các rừng bạch đàn tự nhiên tại Úc sạch, chỉ tiếp xúc với ba loại cây mục tiêu của chúng tôi. Nhờ cách tiếp cận cẩn thận này, Công ty Mật Ong Rừng có thể sản xuất mật ong tự nhiên BioActive của Úc, với độ hoạt động tổng cực cao, chất lượng vượt trội, tác dụng y tế mạnh mẽ và hương thơm độc đáo.

Tại Công ty Mật Ong Rừng, mỗi lô mật ong BioActive của chúng tôi trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và được chứng nhận bởi Phòng thí nghiệm Chính phủ Úc. Điều này đảm bảo mức độ chất lượng xuất khẩu cao nhất, mang lại sự tin tưởng tuyệt đối và niềm tin vào sự trong sạch và hiệu quả xuất sắc của mật ong chúng tôi cho khách hàng.





## SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản, đó là cung cấp cho thế giới những loại mật ong hoa cây bạch đàn 100% tự nhiên, chất lượng y tế cao nhất, thu hoạch từ rừng bạch đàn tự nhiên của Úc.

## CÁC SẢN PHẨM

Jungle Honey Company Australia sản xuất loại mật ong Eucalyptus BioActive chuẩn y tế nguyên chất 100% lấy từ các tổ ong của chúng tôi ngay tại Úc. Với xếp hạng tổng Hoạt tính kháng khuẩn là TA30+ và TA35+, các sản phẩm mật ong của chúng tôi mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội so với các loại mật ong truyền thống như Manuka(hoa chèn Úc) và Tràm... Công ty Mật Ong Rừng cung cấp mật ong hoa khuynh diệp nguyên chất 100%, một trong ba loại Mật ong dược liệu BioActive hoàn toàn tự nhiên.

- **Mật ong Jarrah** là một loại mật ong sẫm màu, đặc, ngon và thơm với một chút dư vị caramel.
- **Mật ong RedGum** có màu vàng sẫm, trong, đặc và đẹp mắt với hương vị mật ong dịu nhẹ.
- **Mật Ong Blackbutt** là một loại mật ong có màu sẫm với hương vị đậm đà tương tự như mật ong Jarrah của chúng tôi.



# ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Theo kết quả nghiên cứu của đại học Sydney phân tích 477 loại mật ong trên toàn thế giới, thì mật ong của loài Khuynh Diệp bản địa Úc đứng đầu danh sách về hàm lượng dược liệu. Trong đó 3 loài Redgum, Blackbutt, Jarrah cho ra hàm lượng thuốc kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hoá cao nhất.

Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung khai thác 3 loại mật cao cấp này.

Mật ong Dược Liệu được định giá bằng chỉ số kháng viêm TA (viết tắt của cụm từ Total Antimicrobial Activity).

TA là tổng hoạt động kháng khuẩn có trong mật ong. Giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm. TA càng cao thì sức mạnh kháng khuẩn càng lớn. mật ong có TA15+ trở lên được coi là mật ong Dược Liệu hay còn gọi là mật ong cấp độ Y Tế.

TA càng cao thì giá càng cao, ví dụ cùng một chai 500gr thì chai có TA35+ giá sẽ cao hơn rất nhiều chai 500gr có TA20+

Chúng ta thử so sánh mật ong Dược Liệu Khuynh Diệp (Redgum, Blackbutt, Jarrah) với một số loại mật ong khác để thấy độ dược liệu cao vượt trội như thế nào.



## CONVERSION TABLE

MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA	MẬT ONG MANUKA		CẤP ĐỘ ĐIỀU TRỊ	SỬ DỤNG*
TA (chỉ số kháng viêm)	chỉ số UMF	chỉ số MGO		
35+	***	***	Siêu kháng khuẩn	Chăm sóc vết thương, hỗ trợ tiêu hoá
30+	***	1625		
20+	20+	829	Kháng khuẩn	Điều trị các bệnh về da
15+	15+	550	Dùng với mục đích trị liệu	Tăng cường sức khoẻ
10+	10+	263		
5+	5+	100	Tiêu thụ hàng ngày	Duy trì hàng ngày

\* Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi sử dụng mật ong

# ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CỦA TỰ NHIÊN

Tại Công ty Mật Ong Rừng, chúng tôi cam kết đồng hành và thực hiện các hành động duy trì sự bền vững của môi trường. Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc bảo tồn cân bằng môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ tương lai.

**Dưới đây là những hoạt động chính mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo sự bền vững:**

- **Trang trại thân thiện với ong:** Những tổ ong của chúng tôi được quản lý cẩn thận hòa hợp với thiên nhiên, tạo môi trường an toàn và khỏe mạnh cho ong. Chúng tôi ưu tiên sức khỏe của ong và đảm bảo các phương pháp nuôi ong bền vững để thúc đẩy sự sống và phát triển của chúng.
- **Rừng cây bạch dương bản địa:** Chúng tôi thu hoạch mật ong từ các khu rừng bạch dương bản địa ở Úc, nơi có sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp tự nhiên. Bằng cách khuyến khích bảo tồn rừng bạch dương này, chúng tôi đóng góp vào việc bảo vệ môi trường sống của các loài thực vật và động vật bản địa.
- **Đổi mới trong bao bì:** Chúng tôi tự hào sử dụng các vật liệu đóng gói có thể tái chế 100%. Bằng cách áp dụng các giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường, chúng tôi nhằm giảm thiểu lãng phí và giảm tác động đến môi trường. Cam kết sử dụng bao bì tái chế của chúng tôi phản ánh cam kết của chúng tôi với sự bền vững trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Bằng việc lựa chọn Mật Ong Rừng Úc, bạn không chỉ được thưởng thức mật ong chất lượng cao mà còn ủng hộ một thương hiệu bền vững và có ý thức về môi trường. Cùng nhau, hãy tạo ảnh hưởng tích cực đến hành tinh của chúng ta và tạo ra một tương lai tốt đẹp cho tất cả.



# CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ NMI - ÚC

Công ty Mật Ong Rừng Australia tự hào sản xuất mật ong cây bạch đàn tinh khiết 100% cấp độ dược liệu với chất lượng vượt trội. Mật ong của chúng tôi được thu hoạch cẩn thận từ các tổ ong trong các khu vực quản lý đặc biệt tại vùng đất tươi đẹp của Úc.

Điểm đặc biệt của mật ong chúng tôi nằm ở việc kiểm tra và chứng nhận chặt chẽ từ Viện Đo lường Quốc gia Australia danh giá. Mỗi lô mật ong của chúng tôi đều trải qua quá trình đánh giá toàn diện để xác định chỉ số Hoạt động Tổng hợp (TA). Chỉ những lô mật ong đạt chỉ số TA trên 30 mới được lựa chọn, đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được mật ong với những lợi ích sức khỏe vượt trội.

Với mức đánh giá TA từ 30+ đến 35+, các sản phẩm mật ong của chúng tôi vượt trội về lợi ích sức khỏe so với những loại mật ong truyền thống như Manuka và Melaleuca. Sự có mặt của các hợp chất sinh học cao trong mật ong của chúng tôi đóng góp vào tính chất chữa lành đáng kinh ngạc, tạo nên một sự lựa chọn lý tưởng cho khách hàng.

Tại Công ty Mật Ong Rừng, chúng tôi coi trọng chất lượng và sự xuất sắc trong mỗi lọ mật ong chúng tôi sản xuất. Cam kết của chúng tôi là mang đến mật ong tốt nhất với chỉ số TA cao, đảm bảo bạn có thể tận hưởng toàn bộ lợi ích chữa bệnh với từng thìa mật ong.

Trải nghiệm sự khác biệt mà mật ong chúng tôi chứng nhận bởi Viện Đo lường Quốc gia mang lại cho sức khỏe của bạn.



Australian Government  
Department of Industry,  
Science and Resources

National  
Measurement  
Institute

## REPORT OF ANALYSIS

Page: 1 of 1  
Report No. RN1382327

<b>Client</b> : Jungle Honey Company 18 Grayson Drive Scoresby Melbourne VIC 3179	<b>Job No.</b> : JUNG01/230127 <b>Quote No.</b> : QT-02208 <b>Order No.</b> : 12023 <b>Date Sampled</b> : <b>Date Received</b> : 27-JAN-2023 <b>Sampled By</b> : CLIENT
<b>Attention</b> : TIM NGUYEN <b>Project Name</b> : <b>Your Client Services Manager</b> : Tim Reddan	<b>Phone</b> : 03 9644 4854

Lab Reg No.	Sample Ref	Sample Description
V23/001999	J158	Raw Jarrah Gum Bioactive Honey

Lab Reg No.	Sample Reference	Units	Method
V23/001999	J158		
<b>Antimicrobials</b>			
Total Antimicrobial Activity	%	> 35	VM1_29
<b>Dates</b>			
Date Tested		7-FEB-2023 00:00	

ND = Not Detected.

V23/001999

Total Antimicrobial Activity is expressed as phenol equivalent %.

Results calculated above the standard curve and beyond the linear range of the standard curve are designated >35% Total Activity.

Dean Clarke, Section Manager  
Microbiology - Vic

16-FEB-2023

Results relate only to the sample(s) as received and tested.

Measurement Uncertainty is available upon request.  
This Report shall not be reproduced except in full.

1/153 Bertie Street, Port Melbourne Vic 3207 Tel: +61 3 9644 4888 Web: industry.gov.au/measurement

National Measurement Institute

# LỢI ÍCH SỨC KHOẺ TỪ MẬT ONG

Mật ong tự nhiên đã được con người sử dụng vì đặc tính chữa bệnh của chúng từ hàng nghìn năm nay. Người Ai Cập nói riêng nổi tiếng với việc sử dụng mật ong để điều trị nhiều loại bệnh.

Liên quan nhiều hơn đến Mật ong khuynh diệp, Thổ dân Úc đã sử dụng Mật ong Gumtree trong hàng ngàn năm vừa là nguồn thực phẩm và năng lượng. Nhưng cũng đã khai thác khả năng chữa bệnh của mật ong tự nhiên nguyên chất. Là một loại mật ong dược phẩm có thể ăn được, Mật ong dược liệu Eucalyptus BioActive của cty Jungle Honey có thể được thưởng thức không chỉ vì hương vị và mùi thơm độc đáo của nó. Nó có thể được sử dụng trong cơ thể (ăn hoặc tiêu thụ như một phần của đồ uống) hoặc, nếu được ưu tiên, sử dụng tại chỗ (trên da ở dạng nguyên chất hoặc như một phần của miếng gạc) để khai thác lợi ích chữa bệnh của nó.

Trong khi lợi ích đầy đủ của chế độ ăn giàu Mật ong dược liệu Eucalyptus BioActive vẫn đang được nghiên cứu, một số lợi ích đã biết bao gồm: Đặc tính kháng khuẩn/Kháng viêm. - giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn.

- Đặc tính kháng nấm – giết chết hoặc ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh nấm.
- Thuộc tính chống viêm - Giúp giảm viêm trong cơ thể. Nó có thể đặc biệt hữu ích cho những người mắc các bệnh như viêm khớp hoặc các bệnh viêm nhiễm khác.
- Chất chống oxy hóa – Giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh liên quan đến stress oxy hóa / thiệt hại từ các gốc tự do.
- Tăng cường sức khỏe làn da - Hỗ trợ chăm sóc da để hỗ trợ làn da sáng.
- Cải thiện sức khỏe đường ruột.
- Sức khỏe răng miệng và cổ họng – Làm dịu cơn ho và viêm họng.
- Chỉ số GI thấp.
- Ít glucose / nguồn năng lượng fructose cao.
- Hỗ trợ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể.
- Hỗ trợ hệ thống tiêu hóa và khuyến khích sức khỏe đường ruột tốt.
- Tăng năng lượng tự nhiên trước khi tập luyện.







0976 002 308



[sales@australiajunglehoney.com](mailto:sales@australiajunglehoney.com)



**Showroom Tại TPHCM**

Cityland Park Hills

20 đường số 6, Cityland Park Hills  
P. 10, Q Gò Vấp, Tp HCM.

Lô LF23 Đường Số 2,

Kcn Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc,  
Đức Hoà, Long An, Việt Nam



[www.australiajunglehoney.com](http://www.australiajunglehoney.com)